

Hàng nghìn phần quà hấp dẫn dành tặng chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB đầu năm mới

16:00 10/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Đồng hành với chủ thẻ ghi nợ quốc tế SHB trong các hoạt động chi tiêu mừng năm mới, kể từ đầu tháng 01/2025, SHB triển khai chương trình khuyến mại “Quẹt thẻ ngay, quà liền tay” với hơn 20.000 phần quà E-voucher, hoàn tiền, ưu đãi, miễn phí hấp dẫn. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 700 triệu đồng.

Cụ thể, SHB sẽ miễn phí thường niên 6 tháng cho 2.000 khách hàng mở mới thẻ ghi nợ quốc tế SHB Mastercard Debit/SHB-FCB Mastercard Debit sớm nhất. Bên cạnh đó, 4.000 khách hàng mở mới thẻ bao gồm 3.000 khách hàng của 2 dòng thẻ Mastercard Debit và SHB-FCB Mastercard Debit, cùng 1.000 chủ thẻ SHB Visa Debit sẽ được hoàn 50.000 VNĐ nếu phát sinh ít nhất một giao dịch chi tiêu sớm nhất từ 200.000 VNĐ trở lên.

SHB cũng dành tặng tất cả các chủ thẻ E-voucher giảm giá trực tiếp trị giá 30.000 VNĐ cho các đơn hàng từ 200.000 VNĐ trở lên khi mua sắm online và thanh toán sớm nhất mỗi ngày trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Bên cạnh những ưu đãi trên, tùy theo dòng thẻ và các hạng thẻ khác nhau, khách hàng được tận hưởng chính sách hoàn tiền mỗi tháng 1 - 2% cho các lĩnh vực ẩm thực, du lịch, khách sạn, siêu thị, thể thao, quảng cáo... với số tiền hoàn tối đa lên tới 300.000 VNĐ/tháng.



Quẹt thẻ ngay Quà liền tay

Tổng giá trị giải thưởng lên tới
hơn 700 triệu VNĐ

Hơn 20.000 phần quà voucher, hoàn tiền, ưu đãi miễn phí thường niên dành cho Chủ thẻ ghi nợ quốc tế.



Từ 01/01/2025 đến 30/06/2025

* 6688

Đại diện SHB cho biết, với các ưu đãi từ các dòng thẻ ghi nợ quốc tế SHB, chủ thẻ có thể tối ưu các hoạt động mua sắm khi thanh toán tiêu dùng trong dịp lễ hội mua sắm lớn nhất trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với hàng loạt chương trình khuyến mại từ các nhãn hàng để khuyến khích chi tiêu.

“Chúng tôi hy vọng hàng ngàn phần quà giảm giá trực tiếp cũng như chính sách hoàn tiền của SHB sẽ giúp chủ thẻ ghi nợ quốc tế vừa nhanh chóng sở hữu những mặt hàng cần thiết vừa tiết kiệm chi phí khi mua sắm, vui chơi”, vị đại diện này nhấn mạnh.

Trong những năm gần đây, thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là qua thẻ đạt kết quả tích cực. Số liệu thống kê của chi hội thẻ cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 6/2024, tổng số lượng thẻ đạt 138 triệu, tăng 14% so với năm 2021. Tỷ trọng thanh toán, chi tiêu bằng thẻ tăng từ 23% lên 39%. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh số chi tiêu thẻ bình quân năm đạt 33%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ lưu hành (5%) cho thấy sự cải thiện tích cực về chất lượng thẻ.

Nhằm tối ưu kênh thanh toán, thời gian qua SHB đã nghiên cứu, cải tiến và tối ưu các dòng thẻ ghi nợ quốc tế phù hợp với nhu cầu chi tiêu theo ngành hàng của người tiêu dùng, từ đó mang đến lợi ích tối đa. Đơn cử, thẻ SHB Visa/Mastercard Debit sẽ là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng thường xuyên di chuyển phục vụ công việc; có nhu cầu du lịch, ẩm thực, cũng như mua sắm thời trang, tận hưởng cuộc sống. Trong khi đó, thẻ SHB FCB Mastercard Debit sẽ là “trợ thủ” đắc lực với khách

hàng trẻ, năng động, yêu thích CLB bóng đá hàng đầu thế giới Barcelona khi chi tiêu cho lĩnh vực thể thao.

Sử dụng các dòng thẻ ghi nợ quốc tế SHB, khách hàng có thể thoải mái thanh toán trực tuyến tại các website, ứng dụng, rút tiền mặt tại ATM và các đại lý liên kết thuộc các đơn vị chấp nhận thẻ có biểu tượng Visa/Mastercard trên toàn cầu. Điều này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian hơn trong thanh toán đồng thời quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro khi không phải mang theo nhiều tiền mặt.

Thẻ được liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng, khách hàng sẽ chi tiêu bằng chính số dư trên tài khoản của mình thay vì chi tiêu trước trả tiền sau như thẻ tín dụng, qua đó người dùng biết rõ khả năng tài chính của bản thân để chi tiêu hợp lý. Song hành cùng thẻ ghi nợ quốc tế SHB là ứng dụng ngân hàng điện tử với những tính năng vượt trội. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết để sở hữu thẻ ghi nợ quốc tế SHB, khách hàng có thể dễ dàng quản lý thẻ trên app SHB Mobile/SHB SAHA: Chủ động thay đổi hạn mức chi tiêu thẻ linh hoạt theo nhu cầu cá nhân, theo dõi sao kê hàng tháng, đóng/mở thẻ an toàn tuyệt đối...

Qua 31 năm đồng hành cùng khách hàng và đất nước, SHB luôn nỗ lực xây dựng nhiều giải pháp đa dạng, dịch vụ tài chính tối ưu. Bên cạnh việc mở rộng hệ sinh thái thẻ, ngân hàng còn nâng cấp, tích hợp thêm các tiện ích mới cho từng sản phẩm thẻ để tạo sự khác biệt cùng chính sách ưu đãi được triển khai thường xuyên nhằm mang đến nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng.

Ngân hàng đang tập trung nguồn lực để triển khai chiến lược chuyển đổi 2024-2028 mạnh mẽ, toàn diện và đặt mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng топ 1 về hiệu quả; ngân hàng số được yêu thích nhất; ngân hàng bán lẻ tốt nhất đồng thời là ngân hàng топ đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

Để biết thêm các ưu đãi đặc biệt, khách hàng có thể liên hệ trung tâm CSKH 24/7: *6688 hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch SHB trên toàn quốc.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hang-ngan-phan-qua-hap-dan-danh-tang-chu-the-ghi-no-quoc-te-shb-dau-nam-moi>